



ที่ ลป ๐๘๑๙/๔๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ  
ถนนขุนวัง ลป ๕๒๑๔๐

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ พร้อมภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ TV พช. และขอให้มีการสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ ได้ดำเนินการสรุปสาระสำคัญจากการประชุม พร้อมภาพถ่ายเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารสรุปสาระสำคัญจากการประชุมดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิลาศ โชติจินดากุล)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  
พัฒนาการอำเภอวังเหนือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๙๐๙๖ (กรุงเทพฯ)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายชื่อผู้รับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิรักษ์ ปงแก้ว	พัฒนาการอำเภอวังเหนือ		
๒	นายฤทธิญา จ้าวกาเขียว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๓	นางสาวเมรินทร์ ไหวคิด	นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เมรินทร์	
๔	นางสาวสกุลกาญจน์ ศรีไชยมูล	นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	สกุลกาญจน์	

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	<p>(๑) ให้ สพอ. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ หากมีครัวเรือนใดละเลยสิทธิให้บันทึกหลักฐานเป็นหนังสือให้ชัดเจน และสรรหาครัวเรือนที่สนใจทดแทนครัวเรือนที่ละเลยสิทธิ แต่ต้องมีขนาดพื้นที่แปลงที่เท่ากันหรือมากกว่า</p> <p>(๒) ให้ สพอ. ติดตามการขอใช้ที่ดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีพื้นที่แปลงของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในเขต สปก. หรือเขตป่า โดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>(๓) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม</p> <p>(๔) ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ศึกษาทำความเข้าใจและแนะนำการใช้แบบแปลนให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อลดระยะเวลาในการออกแบบพื้นที่ใหม่และการรับรองแบบ</p> <p>(๕) ให้ สพอ. ประสานผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการทำสัญญาการจ้างแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดเวลา (ไม่ต้องเสียค่าปรับ)</p> <p>(๖) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดและอำเภอ ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินโครงการ/คู่มือการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/หนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติการและข้อสังเกตการดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดแล้ว</p> <p>(๗) จัดทำทะเบียนผู้รับเหมาที่มีศักยภาพและพร้อมดำเนินการวางแผนบริหารการขุดให้ทันต่อห้วงระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งให้จัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>(๘) ให้ สพอ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำการร่าง TOR/การขออนุญาตใช้ที่ดิน/รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง/และร่วมลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้คำแนะนำและป้องกันการทุจริต</p>	
๒	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>(๑) ให้จังหวัดและอำเภอบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ ๓</p> <p>(๒) ให้ สพอ. ติดตามและทบทวนฐานข้อมูลลูกหนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อกำหนดวิธีจัดการลูกหนี้ที่มีปัญหาโดยใช้มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด เช่น มาตรการปรับ/ลดดอกเบี้ย พักชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>(๓) ให้ สพอ. พิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๓	การจัดงาน OTOP ไทย สู้ภัย COVID - 19	กำหนดจัดงานในวันที่ ๒๔ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้กำชับให้ สพจ. และ สพอ. แจ้งให้เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ทราบและปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ขนาดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าต่อราย ๓ x ๒ เมตร (๒) ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมระบบการชำระเงินเป็นแบบ Online (๓) ผู้ประกอบการต้องมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการจำหน่ายสินค้า และต้องจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดระยะเวลาของการจัดงาน (๔) ผู้ประกอบการทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด	
๔	การจัดตั้งที่ทำการพัฒนาการประจำตำบล	ให้พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งที่ทำการพัฒนาการประจำตำบลทุกตำบล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ และเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของพัฒนากร รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมต่าง ๆ ภายในชุมชน	

ลงชื่อ.....ผู้สรุปการประชุม

(นายกฤษฎา จ้าวกาเขียว)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

